

UEBERS “NẠP” KIẾN THỨC, THU KINH NGHIỆM TỪ “GIẢNG ĐƯỜNG” DOANH NGHIỆP

“CHỈ TRI THỨC ĐƯỢC ÁP DỤNG MỚI GIỮ LẠI ĐƯỢC TRONG TÂM TRÍ” (DALE CARNEGIE) - VÌ LẼ ĐÓ, NHỮNG MÔN HỌC MANG TÍNH ỨNG DỤNG THỰC TIỄN, CÙNG NHIỀU HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HỌC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP LUÔN ĐƯỢC VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - ĐHQGHN (UEB – SBA) ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU. ĐẾN VỚI “GIẢNG ĐƯỜNG” DOANH NGHIỆP, NGƯỜI HỌC TIẾP TỤC ĐƯỢC LĨNH HỘI NHIỀU KIẾN THỨC MỚI MÈ, SINH ĐỘNG, TÍCH LŨY KINH NGHIỆM “THỰC CHIẾN” ĐỂ SẴN SÀNG BỨT PHÁ TRƯỚC CẢNH CỬA “THƯƠNG TRƯỜNG”.

CHUYẾN “STUDY TOUR” TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ ĐIỆN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH CỦA UEB-SBA CÓ SỰ THAM GIA CỦA HƠN 50 SINH VIÊN, HỌC VIÊN CỦA LỚP QUẢN TRỊ KINH DOANH DÀNH CHO TÀI NĂNG THỂ THAO (KHÓA QH2021, QH2022) VÀ LỚP CAO HỌC (KHÓA QH2021). TẠI ĐÂY, CÁC SINH VIÊN, HỌC VIÊN CÓ CƠ HỘI GẶP GỠ, GIAO LƯU VỚI “VUA QUẠT ĐẤT BẮC” - CEO TRẦN VĂN LÊ, KHÁM PHÁ MÔ HÌNH QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CỦA DOANH NGHIỆP, THÔNG QUA ĐÓ, NÂNG CAO KHẢ NĂNG TƯ DUY LINH HOẠT, “SOI CHIẾU” NHỮNG KIẾN THỨC ĐƯỢC HỌC TRÊN GIẢNG ĐƯỜNG VÀO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THỰC TẾ.



TÍCH LŨY KINH NGHIỆM THỰC CHIẾN TỪ SUY NGHĨ ĐẾN HÀNH ĐỘNG

Trong buổi trao đổi với các sinh viên, học viên của Viện Quản trị Kinh doanh, Giám đốc Công ty Phương Linh - CEO Trần Văn Lê nhấn mạnh, chuyến đi này sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn về một doanh nghiệp, đồng thời nắm bắt cơ hội học hỏi để phát triển bản thân trong tương lai.

Đại diện doanh nghiệp giới thiệu chi tiết về quy trình vận hành, trước hết phải xuất phát từ định hướng chung của công ty, sau đó xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng sản phẩm, tổ chức thực hiện theo các bước như: Lên ý tưởng sản phẩm - Thiết kế - Sản xuất - Kiểm tra - Đưa ra thị trường - Đánh giá kết quả.

Sinh viên, học viên đã vô cùng hào hứng, bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến bí quyết giúp một startup như CEO Trần Văn Lê

“đi đúng hướng” khi bắt đầu khởi nghiệp và những điều cần trang bị trong quá trình đó để gặt hái thành công.

Trước câu hỏi từ các bạn trẻ, Ông Lê không ngần ngại chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp của bản thân với nhiều bài học kinh nghiệm “xương máu” trên thương trường. Ông cho rằng, nếu như muốn làm một startup thì bạn phải thực sự đam mê, luôn thể hiện một thái độ tâm huyết và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Điều đặc biệt quan trọng là ý tưởng khởi nghiệp của bạn phải thực sự có được “chất riêng”, phải “đánh” vào nhu cầu thiết yếu của khách hàng hoặc những

thứ mà xã hội đang rất cần, nhưng nguồn cung không nhiều. Bạn cần phải có sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng, lên kế hoạch cụ thể để thực hiện được các mục tiêu. Ngoài ra, các bạn cũng nên tìm cho mình một mentor - người có tầm nhìn tốt, có thể dẫn dắt các bạn bước vào thị trường kinh doanh, bởi mentor cũng giống như những người thầy, bạn sẽ cần học hỏi và tiếp thu những bài học kinh nghiệm từ những người đi trước để tránh lặp lại những sai lầm không đáng có dẫn đến sự thất bại.

Nhiều sinh viên cũng đưa ra các câu hỏi thú vị xoay quanh cách thức tổ chức, quản lý đội



ngũ nhân sự trong doanh nghiệp và cơ hội được làm việc tại công ty.

“Nhân sự là một yếu tố quan trọng trong việc vận hành một doanh nghiệp. Việc xây dựng đội ngũ nhân sự tại Phương Linh là một quy trình quan trọng, cần phải có tuyển dụng, chọn lọc, đào tạo và bắt đầu sử dụng. Do đó phòng ban nhân sự có trách nhiệm cực kì quan trọng cho chất lượng đầu vào, cần phải chọn lọc kĩ lưỡng, chọn đúng người để doanh nghiệp có thể xây dựng một đội ngũ nhân sự mạnh về chuyên môn, tạo điều kiện phát huy đúng tài năng và phẩm chất, đóng góp vào sự thành công chung của doanh nghiệp” - Ông Lê chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Lê cũng đưa ra đánh giá về các sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh dành cho Tài năng Thể thao của Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN dưới góc nhìn của một doanh nhân: “Tôi muốn

nhấn mạnh tới các doanh nghiệp về ngành thể thao tại Việt Nam, cần phải có sự đầu tư hơn nữa để sử dụng nhân lực vốn có và phát huy tiềm năng kinh doanh, bởi để đào tạo ra một người có tài năng cả ở thể chất lẫn kiến thức chuyên môn thì không phải ở đâu cũng làm được điều này. Hiện tại, ở đất nước Việt Nam, chỉ có duy nhất Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế dành cho các vận động viên thể thao, cho nên, cơ hội mà các bạn có là rất lớn, hãy tận dụng nó để phát huy khả năng của bản thân”.

Lắng nghe những chia sẻ tâm huyết từ vị CEO tài năng, sinh viên Chu Hoàng Phúc (lớp QH 2021E QTKD CNTT 2) bày tỏ:

“Em đã học hỏi và trau dồi được thêm nhiều kiến thức liên quan tới quản trị doanh nghiệp, vận hành sản xuất, kĩ thuật máy móc hay là về cả những câu chuyện trong cuộc sống thường ngày từ CEO Trần Văn Lê. Những bài học ấy giống như cuốn cẩm nang hữu ích cho mỗi học viên, sinh viên của SBA trong tương lai, bởi sẽ giúp ích cho những hoạt động thực tiễn khi bản thân gây dựng sự nghiệp kinh doanh”.

KHÁM PHÁ NHÀ MÁY CỦA “VUA QUẠT ĐẤT BẮC” VÀ BÀI HỌC QUÝ CHO NGƯỜI LÀM QUẢN TRỊ

Không chỉ giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm trong kinh doanh, đoàn sinh viên,

học viên Trường ĐH Kinh tế cũng có cơ hội tham quan nhà máy sản xuất quạt công nghiệp của công ty Phương Linh.

Tại đây, Giám đốc Lê đã giới thiệu về các thiết bị máy móc công nghệ cao để chế tạo ra các sản phẩm của Phương Linh. Ngoài ra, ông cũng giới thiệu chi tiết về những bộ phận làm việc ở từng khâu trong giai đoạn sản xuất, dây chuyền sản xuất để luôn đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

“Chuyến thực tế tại doanh nghiệp Phương Linh cho tôi thấy niềm tin vào sức mạnh của người Việt - cần cù và luôn cố gắng học hỏi, hoàn thiện sản phẩm bằng cái tâm, chắc chắn sẽ gặt hái được thành công. Bài học rút ra cho bản thân đó là, dù có thành công cũng không ngừng phát triển và thay đổi để phù hợp với bối cảnh xã hội. Hãy cố gắng học ngoại ngữ, bởi ngoại ngữ là cầu nối đưa chúng ta tới những tri thức mới, làm quen và hợp tác với các đối tác nước ngoài, từ đó, giúp bản thân và doanh nghiệp của riêng mình phát triển bền vững và mạnh mẽ” – Học viên Đỗ Thị Thanh Tuyến, lớp cao học QTKD QH2021 chia sẻ về bài học thu hoạch được sau chuyến đi.

Chị Tuyến cũng chia sẻ thêm: “Hoạt động này rất bổ ích với những học viên ngành Quản trị kinh doanh, khi mà cơ hội để học hỏi và thực hiện các kiến thức quản trị không phải lúc nào cũng có. Với học viên đang là nhân viên tại một đơn vị nào đó thì có thể tiếp xúc và hiểu thêm về các quyết định của người lãnh đạo, nhà quản trị để rút ra bài học cho bản thân. Với học viên là người quản lý thì lắng nghe, quan sát cách Giám



đốc Lê đưa ra tầm nhìn, sứ mệnh và quá trình theo đuổi sự nghiệp đã tiếp thêm niềm tin và học được những điều mới áp dụng trong công việc”.

Có thể nói, trải nghiệm thực tiễn là một hoạt động quan trọng trong quá trình học tập, nghiên cứu, bởi lý thuyết không được áp dụng chỉ là “lý thuyết suông”, kiến thức không thể vận dụng là những “kiến thức chết”. Đặc biệt, với những ngành năng động như kinh tế, đòi hỏi khả năng ứng biến, vận dụng linh hoạt, cập nhật

xu thế thời đại, thì việc “học đi đôi với hành” càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Trong thời gian tới, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động học tập gắn với ứng dụng thực tiễn, giúp người học tích lũy thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm, mở rộng tầm nhìn, mối quan hệ, tạo môi trường thuận lợi để sáng tạo, nuôi dưỡng, phát triển tài năng trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh hiện đại.